



คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้น ได้ศึกษาต่อ ณ University of Toronto ประเทศแคนาดา โดยได้รับปริญญา M.A.Sc. และ Ph.D. สาขาวิศวกรรมเคมี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และ ๒๕๑๖ ตามลำดับ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานและการบริหารวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๑ ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๖ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง ได้ใช้ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า จนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยหลักแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙ ได้มีการเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคหลายโครงการ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของทบวงมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่อีกสองแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ “วิทยาลัย สุรนารี” จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสุรนารี การดำเนินการของโครงการภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง ได้ศึกษาข้อมูลจัดทำแผนการดำเนินงาน การขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งทำการพิจารณาทำเลพื้นที่ตั้งเบื้องต้นของวิทยาลัย โดยมีความก้าวหน้าตามสมควรและเป็นที่น่าพอใจ

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลซึ่งมี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินการ ได้มีการโอนงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสุรนารีและงบประมาณโครงการมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้เป็น

กรรมการในคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุรนารี และมีการดำเนินการขอพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “อ่างเก็บน้ำ ห้วยบ้านยาง” จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญ ในการร่วมสำรวจหาพื้นที่อันเหมาะสม จัดทำผังแม่บท จนกระทั่งกลายเป็นอาณาบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีในปัจจุบัน

การดำเนินการจากวิทยาลัยสุรนารี เป็น มหาวิทยาลัยสุรนารี และ เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจกล่าวได้ว่า รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง นับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยรุ่นแรกสุดในยุคก่อตั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยและระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ โดยสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ที่รองศาสตราจารย์ เกشم ปราบริปูตลุง เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง ยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนับตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึง ปัจจุบัน

ด้านการพัฒนาวิชาการ รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเปิดดำเนินการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผน ด้วยการร่วมจัด โครงสร้างงานวิชาการ จัดโครงสร้างงานบริหาร ตลอดจนการจัดเตรียมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยสามารถเริ่มดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกและจัดการเรียน การสอนได้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดย รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒

ภายใต้การบริหารงานของรองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรได้ เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์เพิ่มขึ้น สามารถผลิตบัณฑิตใน สาขาวิชาต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยให้สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสามารถ เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี นับได้ว่าเป็นภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่มีผลงานคุณภาพในลำดับต้น ๆ ของประเทศ ในด้านงานวิชาการ รอง ศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง มีผลงานทางวิชาการเป็นตำราด้านวิศวกรรมเคมี ๖ เล่ม ผลงานการวิจัยและ บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศรวม ๑๙ เล่ม

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยได้รวมสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสำนักวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นคนแรก ซึ่งในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาวิชาหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จากนั้นรอง ศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง ได้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญ ๆ และสร้างคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยอย่าง ต่อเนื่องตลอดอายุการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้ร่วมอำนวยการสนับสนุน ให้มีการดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสำนัก

วิชาต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จในหลายหลักสูตร ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ โดยในระหว่างนั้น ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง นับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสำคัญมากในการก่อตั้ง ร่วมสร้าง พัฒนา วางแผน ออกแบบ ควบคุมดูแล การก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญและเป็นโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดระบบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความสามารถดำเนินการได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้ จนสามารถจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศที่ประสบ ผลสำเร็จในทุกวันนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ของรองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง ที่นำมาช่วยพัฒนาสถาบันสำคัญของสังคมในการผลิตบัณฑิตและยังเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำคัญ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวีศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) แก่ รองศาสตราจารย์เกษม ปราบริปูตลุง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
